

## แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับครูวิกฤติรุนแรง-ใกล้วิกฤติ-ปก- -ย้ายเข้าโครงการภายใน 31 ก.ค.

นำเสนอเมื่อ : 26 มิ.ย. 2558

ร.ออมสิน สุ่มหนังสือถึง ศธ.แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับครู แบ่งเป็นกลุ่มลูกหนี้วิกฤติรุนแรง-กลุ่มใกล้วิกฤติ-กลุ่มลูกหนี้ปกติ ยื่นเข้าร่วมโครงการภายใน 31 ก.ค.นี้ การเข้าร่วมต้องได้รับการยินยอมจากผู้ค้าและต้องยอมให้หักเงินเดือนในขั้นตอนนี้ ที่สำคัญต้องไม่สร้างหนี้เพิ่มหากผิดเงื่อนไขไม่ใช้หนี้ 2 งวดติดกันให้กลับไปใช้สัญญาเดิม ขณะที่บอร์ด สกสค.เสนอยกเลิกปล่อยกู้ ช.พ.ค.7 แต่ยังไม่มีการขอยุติ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ได้ประชุมร่วมกับ ร.ม.ว.การคลัง และผู้อำนวยการธนาคารออมสินเพื่อจัดทำมาตรการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินนั้น โดยขณะนั้นธนาคารออมสินได้อนุมัติหลักการเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติและแจ้งมายัง ศธ.ดำเนินการ โดยแบ่งลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. ลูกหนี้ชั้นวิกฤติรุนแรง คือ ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการถูกฟ้องดำเนินคดี หรือถูกบังคับคดีขาดความสามารถในการชำระหนี้จากสาเหตุที่จำเป็น
2. ลูกหนี้ใกล้วิกฤติคือลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระเกินกว่า 12 งวดติดต่อกัน
3. ลูกหนี้ปกติ คือลูกหนี้ที่ยังไม่ผิดนัดชำระหนี้และยังสามารถบริหารจัดการหนี้ได้

โดยลูกหนี้ชั้นวิกฤติรุนแรงให้ชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือบังคับคดีไม่เกิน 3 ปี โดยต้องมีระยะเวลาปลอดหนี้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ให้พักชำระดอกเบี้ยไม่เกิน 3 ปี แต่ให้ชำระเงินต้น สำหรับลูกหนี้ใกล้วิกฤติ ให้พักชำระดอกเบี้ยไม่เกินครึ่งหนึ่งเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี แต่ให้ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยส่วนที่เหลือ และลูกหนี้ปกติ ให้พักชำระเงินต้นไม่เกิน 2 ปี แต่ให้ชำระดอกเบี้ย ลูกหนี้ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ซึ่งหากลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการไม่ชำระหนี้ตามเงื่อนไขเป็นเวลา 2 งวดติดต่อกัน ลูกหนี้ต้องกลับไปเข้าสู่เงื่อนไขตามสัญญาเดิม

"มาตรการดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้าประกันเงินกู้และลูกหนี้ต้องยินยอมให้กรมบัญชีกลางหักเงินเดือน ชดเชยหนี้ธนาคาร ที่สำคัญลูกหนี้จะต้องไม่สร้างภาระหนี้เพิ่มกับสหกรณ์ออมทรัพย์อีกโดยให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของลูกหนี้ที่มีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วย" พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าว

อย่างไรก็ตามการปรับโครงสร้างดังกล่าวนี้ได้รับการยินยอมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) แล้ว และธนาคารออมสินกำลังดำเนินการแจงมาตรการให้ สกสค.ทราบเพื่อดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้สินครูต่อไป

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ได้มีการพูดถึงการดำเนินการโครงการเงินกู้มาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) 7 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการชะลอโครงการไว้ ซึ่งในที่ประชุมเสนอว่าควรจะยกเลิกโครงการ ช.พ.ค. เลยกได้หรือไม่

ที่มา: [หนังสือพิมพ์คมชัดลึก](#)